

Số: /PGDDT

Thủ Thừa, ngày tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch
đạy học linh hoạt năm học 2021-2022

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Thành;
- Hiệu trưởng trường TH-THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy.

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về việc quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư 09);

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 8138/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 2315/SGDDT-GDTrH ngày 06/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt trong năm học 2021-2022;

Căn cứ Phương án số 1274/PA-PGDĐT ngày 28/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Hiệu trưởng các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Khung thời gian năm học 2021-2022

Theo Quyết định số 8138/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An (Quyết định 8138/QĐ-UBND).

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt

a) Đối với các cơ sở giáo dục (gọi chung là trường) thuộc các địa phương được cơ quan chức năng đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 ở mức bình thường mới: các trường thực hiện kế hoạch dạy học với hình thức trực tiếp đảm bảo theo khung kế hoạch thời gian được quy định tại Quyết định 8138/QĐ-UBND.

b) Đối với các trường trực thuộc

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chọn hình thức dạy học phù hợp theo các phương án được hướng dẫn tại Công văn số 1274/PA-PGDĐT ngày 28/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt đảm bảo các nội dung như sau:

*** Đối với Giáo dục Mầm non:** tất cả các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mà chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp; phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp như trang Web của trường hoặc thành lập nhóm trên Zalo, Viber, Facebook,... Tổ chức xây dựng hướng dẫn, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ các cơ sở Giáo dục Mầm non, phụ huynh thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em.

*** Đối với Giáo dục Tiểu học:** các trường cho học sinh tạm dừng đến trường cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Giao quyền chủ động cho hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, hướng dẫn cho học sinh học trên truyền hình, sử dụng kho học liệu của Sở... một cách linh hoạt, phù hợp điều kiện của đơn vị.

*** Đối với Giáo dục Trung học:** tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức việc thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng yêu cầu, khoa học, khả thi theo một trong các phương án được quy định tại Công văn số 1274/PA-PGDĐT.

- Tổ chức dạy học trực tuyến cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Nhà trường tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt theo điều kiện học tập của học sinh: rà soát, phân loại, nắm chắc từng điều kiện học tập của học sinh, theo 2 nhóm sau:

Nhóm 1: học sinh có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến tại nhà, tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 1274/PA-PGDĐT ngày 28/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhóm 2: học sinh chưa có điều kiện tham gia học trực tuyến tại nhà. Hiệu trưởng giao giáo viên bộ môn phối hợp giáo viên chủ nhiệm, phân lớp/nhóm theo địa bàn học sinh cư trú để tiện trong việc cung cấp tài liệu học tập cho học sinh; tham mưu chính quyền địa phương vận động lực lượng tình nguyện viên của địa phương để giao tài liệu học tập đến từng học sinh và chuyển bài làm của học sinh đến giáo viên (trong các tình huống cần thiết).

+ Giáo viên bộ môn tóm tắt nội dung trọng tâm, nội dung cốt lõi để học sinh dễ nắm bắt, các nhiệm vụ của học sinh phải thực hiện trong từng bài học cho học sinh, quy định thời gian học sinh hoàn thành nhiệm vụ và phản hồi kết quả học tập, giải đáp thắc mắc của học sinh....

+ Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các môn học, các nội dung mang tính lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; tổ chức giới thiệu, tư vấn từ các nguồn (các phần mềm tự học, mạng Internet, kho học liệu, Truyền hình,...) các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, hướng dẫn bài tập luyện tập, những môn học, bài học có nội dung dễ, không trừu tượng, không có tính kế thừa; củng cố, rèn luyện các kiến thức trọng tâm; tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp.

+ Hiệu trưởng đơn vị chỉ đạo giáo viên khai thác hiệu quả, bổ sung làm phong phú kho học liệu của ngành tại địa chỉ khohoclieu.longan.edu.vn.

+ Hướng dẫn, giới thiệu lịch phát sóng học trên Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện, lịch dạy trên truyền hình của Đài Truyền hình TP HCM và các tỉnh, thành khác để học sinh tham gia học tập.

3. Tổ chức thực hiện

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện chọn phương án dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

Chỉ đạo các trường trực thuộc xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Tổ chức phê duyệt kế hoạch đối với cấp (MN-MG, tiểu học, THCS, TH&THCS) trên địa bàn để phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi, giám sát, kiểm tra.

b) Các cơ sở giáo dục trực thuộc

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở để chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung còn lại phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; sắp xếp lại nội dung, thứ tự giảng dạy, không nhất thiết phải theo trình tự các bài trong sách giáo khoa nhưng phải đảm bảo các nội dung kiến thức của

từng môn, từng lớp học theo quy định.

Chủ động về các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương.

Lưu ý ưu tiên cơ sở vật chất, phòng học để tổ chức cho các lớp cuối cấp.

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2787/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và sử dụng thêm buổi 2 trong ngày để hoàn thành chương trình và kết thúc năm học đúng thời gian quy định.

Thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

4. Công tác kiểm tra, báo cáo

Các cơ sở giáo dục gửi kế hoạch dạy học năm học 2021 - 2022 của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các cấp **trước ngày 04/10/2021** để được phê duyệt, quản lý, kiểm tra. Đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cùng thời điểm báo cáo sơ học kỳ I và tổng kết năm học theo phân cấp quản lý.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện năm học 2021-2022, đề nghị Hiệu trưởng các trường MN-MG, tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuộc nghiên cứu và triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Cô Nhân Phó trưởng phòng- MN-MG; Thầy Nhật - Tiểu học; Thầy Bé - THCS để được tư vấn, hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng. Phó trưởng phòng;
- Các chuyên viên
- Lưu: VT, CM MN-MG, TH, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Mười